



อนุฯ ด้านสื่อสารมวลชน วุฒิสภา เชิญผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มาให้ข้อมูลกรณีการถูกร้องเรียนกระบวนการพิจารณาให้ทุนในการผลิตสื่อฯ ปี ๖๓ จำนวนเงิน ๓๐๐ ล้านบาท

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๓ โดยมี นายนิพนธ์ นาคสมภพ เป็นประธาน

จากกรณีการร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบกระบวนการพิจารณาในการให้ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๓๐๐ ล้านบาท จากประเด็นดังกล่าวทางคณะอนุกรรมการได้เชิญผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มาให้ข้อมูล

ผู้จัดการกองทุนฯ ได้ให้ข้อมูลว่า การประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประกอบกับในระหว่างการเปิดรับสมัคร สำนักงานฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านทุกช่องทาง รวมทั้งได้ขอให้ผู้ที่มีความพร้อมในการนำเสนอโครงการมายื่นสมัครก่อน เนื่องจากกระบวนการพิจารณาในครั้งนี้ค่อนข้างรวดเร็วทั้งนี้ เพื่อให้ทันกรอบระยะเวลาที่กำหนด



ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายนิพนธ์ เทียมจรัส
นายประเทพ สุจริตกุล



นายนิพนธ์ นาคสมภพ
ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ



แต่หากบุคคลหรือหน่วยงานใดยังไม่มีความพร้อมในการเสนอโครงการก็สามารถยื่นเสนอโครงการได้ในปิดไป โดยไม่ได้มีการปิดกั้นการขอรับทุนแต่อย่างใด และหลังจากที่เปิดรับสมัครแล้ว พบว่า มีผู้สนใจมายื่นเสนอโครงการเป็นจำนวนมากถึง ๑,๘๖๐ โครงการ นับเป็นประวัติศาสตร์ที่มีผู้มายื่นขอรับทุนมากที่สุด

นอกจากนี้จากเอกสารร้องเรียน จำนวน ๔ ข้อของเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นั้น ทางคณะอนุกรรมการเห็นควรพิจารณาเฉพาะข้อที่ ๑ ว่าด้วยการขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการพิจารณาอนุมัติทุนของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๙๕ โครงการ เนื่องจากเป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ อีกทั้งยังได้ขอให้ทางผู้จัดการกองทุนฯ ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการศึกษาติดตามจากกรณีดังกล่าว



นายจิตรรงค์ เสริมสุข รองประธานคณะอนุกรรมการอนุกรรมการ
นายวินทร์ เทียมจรัส อนุกรรมการ



ผศ.พิพัฒน์รัชยา สังจากิลปี อนุกรรมการ
นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ อนุกรรมการ



นายประเทพ สุจริตกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
นายไตรลจน์ มะวะรัตนะ อนุกรรมการ



นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา อนุกรรมการ
นางสาววิวรรณ จตุรพิพร อนุกรรมการ



นางสาวศิวาพร ศรีศักดิ์นันท์ อนุกรรมการ
นายชวรงค์ สิบบิณฑบาณี อนุกรรมการ